

## สิ่งที่แฝงอยู่ในกระแสข่าวครั้งใหญ่

..... ระบุ สาคริก

นำท่วมครั้งใหญ่ในช่วง 2 เดือนที่ผ่านมา ช่วยให้มีโอกาสมองเห็นความจริงซึ่งเคยแฝงอยู่ในส่วนลึกหลาย-  
สิ่งหลายอย่าง หากมองภาพรวมอย่างกว้าง ๆ คงพบว่า เป็นเพราะความโลภของคนกลุ่มใหญ่ซึ่งกอบโกยเอาสิ่ง-  
ต่าง ๆ จากธรรมชาติมาเพื่อประโยชน์แห่งตน กระทั่งเลยเหตุและผลไปอย่างมากมาย จนแทบจะมิดหัวตัวเองดัง  
ที่เห็นเป็นประจักษ์พะยานได้ในขณะนี้ แม้แต่ปัญหาจรรยาบรรณที่คิดหามองได้ลึกซึ่งพอสมควร ก็สืบเนื่องมาจาก  
เหตุเดียวกัน และคงลุกลามต่อไปยังเมืองอื่น ๆ อย่างไม่อาจหยุดได้ หากคนส่วนใหญ่ยังคงมองปัญหาเพียงด้านเดียว

แม้ใครหลายคนกล่าวว่า เป็นเพราะฝนฟ้าที่ปีนี้ หากกล่าวอย่างกลาง ๆ เพื่อใช้เป็นเพียงข้อมูลก็ควรรับฟัง-  
ได้ แต่ถ้านำมาเน้นเพื่ออ้างน่าจะเป็นเพราะหวังอย่างนั้นอย่างโน้นต่อไปอีก ซึ่งคงเป็นเพราะธรรมชาติของคนที่ยัง  
ไม่อาจละกิเลสในตัวเองได้ โดยที่หลักธรรมที่ได้ชี้ไว้ชัดเจนว่า นิสสัยที่ดีไม่ควรหยาบคายเอาสิ่งซึ่งอยู่นอกตนมาอ้าง  
หากควรรับความจริงอย่างกล้าหาญและมุ่งปฏิบัติอย่างดีที่สุด

เพราะวิถีการเปลี่ยนแปลงที่เป็นธรรมชาติเชื่อว่าจะเป็นเส้นตรงเช่นไม้บรรทัด แต่มีจิตวิญญาณจึงย่อมหนักบ้าง-  
เบาบ้างเช่นที่กล่าวกันว่า **"เป็นธรรมชาติ"** ดังนั้นแม้ฝนจะตกมากบ้างน้อยบ้างในแต่ละปี ย่อมอยู่ในกรอบของความ-  
หลากหลาย หากหนักมาก ๆ จนมีบางคนกล่าวว่า **"ผิดปกติ"** จนกลายเป็นเรื่องฟ้าที่หนักหนา ถ้าป่าส่วนใหญ่ยังคง-  
สมบูรณ์ทั้งในด้านปริมาณพื้นที่และระบบนิเวศน์อยู่บนพื้นแผ่นดิน กระแสน้ำย่อมไม่รุนแรงมากมายขนาดนี้ อย่างน้อยก็  
ชลอทั้งปริมาณและความรุนแรงลงไปได้ตามเหตุและผล ทั้งอีกด้านหนึ่งหากคนไม่ประมาทขาดสติย่อมสามารถวาง-  
แผนป้องกันไว้ได้ไม่มากนักน้อย แต่จากหลักความจริงของชีวิตมนุษย์ ถ้ามุ่งกอบโกยย่อมบอกได้ว่ามีความประมาทอยู่  
ในรากฐาน กำหนดตัวเองให้เอาแต่มุ่งไปข้างหน้าอีกทั้งมองการณ์ไกลไม่ได้

อนึ่ง เมื่อกล่าวถึงคน คงไม่ได้หมายความว่าแต่เพียงคนในเมืองไทยเท่านั้น เนื่องจากบนพื้นฐานเหตุผล **"ทุก-  
สิ่งทุกอย่างย่อมสานถึงกันเป็นสังขารทั้งหมด"** แต่หลักธรรมที่ได้ชี้ไว้ชัดเจนว่า ใครจะเป็นอย่างไรก็สุดแล้วแต่  
คนใดคนหนึ่งจะไปช่วยแก้ไขคนอื่นอื่นอื่นย่อมไม่ได้ หากตัวเราเองควรทำอย่างดีที่สุด หาไม่มุ่งมองไปยังคนอื่นซึ่ง  
คงเป็นเพราะลืมหูตัวเอง

ภาพแรกให้เห็นแล้วชวนให้ฉงนคิดอีกทั้งรู้สึกอนาใจน่าจะได้แก่ การที่กระเซ้าออกมาเพ่นพ่านมากมายโดยที่คน  
ทั่วไปไม่เคยคาดคิดมาก่อน ซึ่งจริง ๆ แล้วหาใช่เป็นกระเซ้าที่อยู่ตามธรรมชาติไม่ เพราะบนพื้นฐานนี้หายไปแล้วจะ  
หมด หากเป็นชีวิตซึ่งคนนำมาเลี้ยงไว้เองและปริมาณมากมายจนผิดปกติย่อมชี้ชัดแล้วว่า เลี้ยงไว้ขายเอาเงินมาใช้  
ซึ่งก็ทำกันเป็นระบบและระบบที่กำหนดโดยคน ครั้นพอเกิดน้ำท่วมใหญ่จนทำให้หลุดออกมา เพราะคนควบคุมไม่ได้  
**"ก็คนอีกนั่นแหละที่ไล่ล่าฆ่าฟัน เอาชีวิตจรเข้อย่างมันมือ"** ชีวิตสัตว์จึงต้องสังเวทกิเลสคนทั้งชั้นทั้งล่อง

พลันปัญหา **"สร้างเขื่อน-ไม่สร้างเขื่อน"** ก็ผุดขึ้นมาอีก ในช่วงจังหวะเดียวกันกับการที่คนจำนวนมากกำลังได้-  
รับผลกระทบจากอุทกภัยซึ่งทำให้ชีวิตตัวเองต้องเดือดร้อน หากมองที่คนและเข้าใจได้ถึงความจริงคงอ่านได้ใน-  
หลาย ๆ จุด โดยเหตุที่ธรรมชาติของคนย่อมมีกิเลสและความเห็นแก่ตัวไม่มากนักน้อยแม้ตัวผู้เขียนเอง แต่จากอดีต  
มาถึงปัจจุบันจะรู้สึกได้ว่า บนพื้นฐานสังคมลักษณะนี้มีวิถีการเปลี่ยนแปลงรุนแรงยิ่งขึ้น หากรู้เท่าทันต่อเหตุการณ์น่า-  
จะเห็นได้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างซึ่งปรากฏเป็นความจริงในแต่ละช่วง น่าจะไม่มีอะไรเป็นตัวตนให้ต้องไปยึดมั่นอยู่กับมัน  
ทั้งนั้น

มีบางคนถามผู้เขียนว่า ชมรายการ **"เดอะเนชั่น นิวส์ทอล์ก"** ทางโทรทัศน์ช่อง 9 เมื่อค่ำวันที่ 3 ตุลาคมที่-  
ผ่านมาหรือเปล่า ตนก็ตอบว่า **"ชม"** จึงมีคำถามตามมาอีกว่า **"มีความเห็นว่าการสร้างเขื่อนหรือไม่ควรสร้าง"**  
จึงตอบกลับไปว่า **"ผมมองลึกกว่านั้น"** คือมองว่าบ้านนี้เมืองนี้จะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร และแต่ละช่วงจะมีอะไร-

เกิดขึ้น ทั้งนี้และทั้งนั้นก็เพื่อหวังใช้ผลสะท้อนเป็นที่ยืนยันความจริงซึ่งตนเองกำลังมองเห็นให้ชัดเจนยิ่งขึ้นเท่านั้น แทนที่จะไปยึดติดอยู่กับเพียงมุมใดมุมหนึ่ง แต่ก็เข้าใจว่าความจริงซึ่งอยู่ในรากฐานแต่ละคนย่อมไม่เหมือนกัน อีกทั้งเห็นได้ชัดเจนยิ่งขึ้นว่า ภาพที่เห็นเป็นเรื่องราว**"คนกับคน"** หากใช้เป็นเรื่องเขื่อนไม่

อีกสิ่งหนึ่งซึ่งติดตามมาอันถือเป็นภาพจากอีกมุมหนึ่ง เมื่อน้ำเน่าเสียไหลลงไปในแหล่งที่ปลาอาศัยเพาะพันธุ์อยู่ ทำให้ปลาลอยหงายท้องตายเป็นเบือ ซึ่งก็เกิดจากคนอีกเช่นกัน คนซึ่งชีวิตอยู่ในอีกมุมหนึ่งคือชาวบ้านโดยที่ส่วนใหญ่ยังคงตกอยู่ในสภาพค้อยโอกาส เมื่อดังจิ้งหะมองเห็นโอกาสตรงนั้นจึงออกมาช้อนปลากันอย่างสนุกสนาน

เมื่อคนกับปลามาพบกันบนพื้นฐานอันเป็นธรรมชาติตามเหตุและผล จึงทำให้เกิดความคิดมุงมืองที่คน **"เพราะเหตุของทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ในรากฐานจิตใจคนทั้งนั้น"** จึงใคร่ขอนำสิ่งซึ่งคิดได้เห็นได้แม้จากแง่มุมหนึ่งมาฝากไว้ให้พิจารณากัน อาจผิดบ้างถูกบ้างก็ต้องขออภัยไว้ ณ ที่นี้ เพราะตัวเองก็เป็นคนเช่นเดียวกันกับทุกคน

ถ้าหากน้ำในคลองมันเน่าเหม็น ไม่ว่าจะชวดหรือภาชนะอะไรที่จมอยู่ในคลองย่อมมีโอกาสสัมผัสกับน้ำเน่าด้วย ดังเช่นภาษีบทหนึ่งซึ่งกล่าวไว้ว่า**"ปลาอยู่ในข้องเดียวกัน หากตัวใดตัวหนึ่งเน่าเหม็น ตัวอื่นย่อมมีกลิ่นเหม็นด้วยเช่นกัน"** หากชวดหรือภาชนะที่จมอยู่ในคลองนั้นมีฝาปิดสนิท ย่อมป้องกันน้ำที่เน่าเหม็นจากภายนอกไม่ให้ผ่านเข้าไปภายในได้

ฝาชวดหรือภาชนะที่สามารถปิดได้สนิทแน่น จำเป็นต้องเป็นฝาจริงของชวดหรือภาชนะนั่นเองโดยแท้ ถ้าหากมีฝาซึ่งไม่ใช่เป็นของตัวเองแต่เพียงได้ไปนำเอาฝาจากที่อื่นมาใช้เพราะรู้สึกว่ามันสะดวกสบายดีกว่า ก็คงไม่พ้นที่น้ำเน่าเหม็นจะสามารถผ่านเข้าไปได้ เพียงแต่ว่าการผ่านเข้าไปของน้ำเน่าจะเร็วช้า สุดแต่กาลเวลาและความไม่เหมาะสมระหว่างฝากับปากชวดเท่านั้น

รากฐานจิตใจคนก็เช่นกัน หากปราศจากสภาพที่มั่นคงอยู่กับตนเอง หากมีการยึดมั่นถือมั่นอยู่กับสิ่งอื่น ย่อมเปิดโอกาสให้อิทธิพลจากสิ่งภายนอกกลืนกินไปได้ และเมื่อนั้นความมีคุณค่าอันแท้จริงของชีวิตย่อมสูญหายไปด้วย

แต่คนเป็นสิ่งมีชีวิต โดยเฉพาะอย่างยิ่งมีสติปัญญาและจิตวิญญาณเป็นสิ่งรองรับความมีคุณภาพ ชีวิตคนจึงไม่เป็นการบังควรที่จะอยู่อย่างชวดใบหนึ่งซึ่งแม้มีฝาปิดเพื่อป้องกันน้ำเน่าอย่างແໝແໝແໝແໝ หากควรเข้าใจถึงอีกด้านหนึ่ง อันควรถือเป็นความสมบูรณ์ของคุณค่าโดยแท้ กล่าวคือต้องแสดงความรับผิดชอบต่อการร่วมมือกันชกกันน้ำเน่าให้ลดลงไปจากคลอง เพื่อทุกคนจะได้ใช้ชีวิตอย่างอิสระและมีความสุข กับอีกด้านหนึ่งตนเองย่อมมีโอกาสเรียนรู้ทั้งโลกและธรรมลึกลับซึ่งยังซ่อนด้วย.